



CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian tính theo giờ Việt Nam

12:30	Đăng ký Đại biểu
13:00	Chào mừng và giới thiệu Louis Boswell, Tổng giám đốc, Hiệp hội Công nghiệp Video Châu Á (AVIA)
13:05	Liên minh chống vi phạm bản quyền (CAP) đưa ra bức tranh toàn cảnh về hiện trạng vi phạm bản quyền tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương – Đánh giá chuyên sâu về Việt Nam Dựa trên kết quả các cuộc khảo sát người tiêu dùng YouGov 2024 của Liên minh chống vi phạm bản quyền (CAP), chúng tôi sẽ đưa ra bức tranh toàn cảnh về nạn vi phạm bản quyền trên không gian mạng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Sau đó, chúng tôi sẽ phân tích chuyên sâu về hiện trạng tại Việt Nam và đánh giá hiệu quả các hoạt động của CAP tại đây. Matthew Cheetham, Tổng giám đốc, Liên minh chống vi phạm bản quyền (CAP), Hiệp hội Công nghiệp Video Châu Á (AVIA)
13:30	Những thách thức từ nạn vi phạm bản quyền tại Việt Nam Hiệp hội công nghiệp video châu Á (AVIA) trao đổi với giám đốc điều hành của một doanh nghiệp hàng đầu trong nước về tầm quan trọng của công tác chống vi phạm bản quyền trong việc bảo vệ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Thomas Jayet , Tổng giám đốc, Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+) và Louis Boswell, Tổng giám đốc, Hiệp hội Công nghiệp Video Châu Á (AVIA)
14:00	Trình diễn công nghệ CAP trao đổi với một thành viên đã hoạt động tích cực trong công tác bảo vệ bản quyền nội dung tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Thành viên này sẽ chia sẻ với CAP về hoạt động của mình trong khu vực, cũng như những thách thức và chiến lược để đạt được thành công. Robin Boldon, Trưởng phòng Sản phẩm, Friend MTS và Matthew Cheetham, Tổng giám đốc, Liên minh chống vi phạm bản quyền (CAP), Hiệp hội Công nghiệp Video Châu Á (AVIA)
14:30	Góc nhìn Quốc tế về đấu tranh chống vi phạm bản quyền ở Châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam không đơn độc trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền trên không gian mạng. Lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành từ nhiều quốc gia sẽ cùng thảo luận về hiện trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng trong cả khu vực và chia sẻ những thông lệ tốt nhất để giải quyết vấn đề này.



	<p>Flavien Levacher, Trưởng phòng Giải pháp Kỹ thuật, Bộ phận Bảo vệ Nội dung, Canal+ International</p> <p>Yew Kuin Cheah, Luật sư trưởng, Công ty Walt Disney</p> <p>và</p> <p>Matthew Cheetham, Tổng giám đốc, Liên minh chống vi phạm bản quyền (CAP), Hiệp hội Công nghiệp Video Châu Á (AVIA)</p>
15:00	Nghỉ giải lao
15:30	<p>Chính phủ và Chính sách – Hợp tác với Chủ sở hữu bản quyền để đấu tranh chống vi phạm bản quyền ở Việt Nam</p> <p>Sự hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp là chìa khóa để chống lại nạn vi phạm bản quyền một cách hiệu quả. Đại diện các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp thảo luận các biện pháp hợp tác nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của các nội dung tại Việt Nam.</p> <p>Phạm Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm bản quyền Nội dung số, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử (ABEI)</p> <p>Phan Vũ Tuấn, Luật sư điều hành, Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam</p> <p>và</p> <p>Vũ Tú Thành, Chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Công nghiệp Video Châu Á (AVIA) & Phó giám đốc điều hành khu vực kiêm Đại diện, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN</p>
16:00	<p>Trình diễn công nghệ</p> <p>CAP trao đổi với một thành viên đã hoạt động tích cực trong công tác bảo vệ bản quyền nội dung tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Thành viên này sẽ chia sẻ với CAP về hoạt động của mình với các doanh nghiệp trong ngành tại khu vực, cũng như trao đổi về những diễn biến mới nhất.</p> <p>Yangbin Bernard Wang, Tổng giám đốc, Vobile</p> <p>và</p> <p>Louis Boswell, Tổng giám đốc, Hiệp hội Công nghiệp Video Châu Á (AVIA)</p>
16:30	<p>Giải quyết vấn đề vi phạm bản quyền tại Việt Nam</p> <p>Các doanh nghiệp trong ngành tại Việt Nam thảo luận về những vấn đề liên quan đến vi phạm bản quyền trên không gian mạng và cách hợp tác nhằm giải quyết những vấn đề này.</p> <p>Phạm Thanh Thủy, Trưởng phòng Chống vi phạm bản quyền, Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+)</p> <p>và</p> <p>Vũ Tú Thành, Chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Công nghiệp Video Châu Á (AVIA) & Phó giám đốc điều hành khu vực kiêm Đại diện, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN</p>



15:00	Bế mạc Hội nghị Quốc tế về chống vi phạm bản quyền Truyền hình